

## สรุปข่าวในและต่างประเทศ

### สหรัฐฯ

**สภาผู้แทนฯสหรัฐฯมีมติถอดถอน "ทรัมป์" ขอให้ปลุกระดมมวลชนบุกอาคารรัฐสภา** สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯมีมติด้วยคะแนนเสียง 232 ต่อ 197 ถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ด้วยความผิดในข้อหาขู่ว่าจะปลุกปั่นให้กลุ่มผู้สนับสนุนของเขาบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อขัดขวางกระบวนการประกาศรับรองชัยชนะของนายโจ ไบเดนในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ทั้งนี้ การลงมติถอดถอนปธน. ทรัมป์มีขึ้นเพียงไม่กี่วัน ก่อนที่นายไบเดนจะเข้าพิธีสาบานตนเพื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในวันที่ 20 ม.ค. โดยหลังจากนี้ สภาผู้แทนฯจะส่งผู้ติดตามถอดถอนปธน. ทรัมป์ให้กับวุฒิสภาสหรัฐฯเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไปว่า จะลงมติถอดถอน หรือคัดค้านการถอดถอนปธน. ทรัมป์ (อินโฟเควสท์)

**เฟดชี้การฟื้นตัวของศก.สหรัฐฯขึ้นอยู่กับความเร็วในการฉีดวัคซีนด้านโควิด** นายเอริก โรเซนเกรน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาบอสตันได้กล่าวในการประชุมทางไกลซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมหอการค้าเมืองบอสตันว่า การที่เศรษฐกิจสหรัฐฯจะฟื้นตัวได้นั้น ขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนด้านไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนเป็นวงกว้าง ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา "ในภาพรวมนั้น สิ่งที่ยังชี้ถึงปัญหาในระยะใกล้เกิดจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับระบบสาธารณสุข ซึ่งเห็นได้ชัดว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะใกล้นี้ จะขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนเป็นวงกว้างและการดำเนินการอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่า จนถึงขณะนี้ อัตราการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนยังคงน้อยมากอย่างน่าผิดหวัง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศในระยะใกล้นี้" นายโรเซนเกรนกล่าว (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐฯออกมาตรการใหม่ให้ผู้โดยสารเครื่องบินขาเข้าทุกรายต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ** ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐฯประกาศข้อกำหนดใหม่ โดยให้ผู้โดยสารเครื่องบินจากต่างประเทศทุกรายที่เดินทางเข้าสหรัฐฯต้องมีผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบ คำสั่งใหม่นี้ ลงนามโดยนายโรเบิร์ต เรดฟิลด์ ผู้อำนวยการ CDC และจะมีผลในวันที่ 26 ม.ค. นี้ แถลงการณ์ของ CDC ระบุว่า "การตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนและหลังเดินทางถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อลดการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับระยะการแพร่ระบาดในปัจจุบัน และจะช่วยปกป้องประชาชนสหรัฐฯได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น" (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐฯยกเลิกส่งทูตเยือนไต้หวัน ขณะเร่งถ่ายโอนอำนาจก่อนไบเดนรับตำแหน่ง** โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯเปิดเผยว่า สหรัฐฯได้ยกเลิกแผนการส่งนางเคลลี คราฟต์ เอกอัครทูตสหรัฐฯประจำ

สหประชาชาติ (UN) เดินทางไปเยือนไต้หวัน รวมถึงแผนการเดินทางอื่นๆ ของกระทรวงในสัปดาห์นี้ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯประกาศว่าจะยกเลิก "แผนการเดินทางทั้งหมดสำหรับสัปดาห์นี้" ขณะที่กำลังมีการถ่ายโอนอำนาจให้กับคณะทำงานของนายโจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก่อนเขาเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 ม.ค. นี้ แถลงการณ์ระบุว่า แผนการเดินทางเยือนยุโรปครั้งต่อไปของนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบด้วย (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐฯเผยดัชนี CPI ติดตัว 0.4% ในเดือนธ.ค. สอดคล้องคาดการณ์** กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ติดตัวขึ้น 0.4% ในเดือนธ.ค. หลังจากปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พุ่งขึ้น 1.4% หลังจากปรับตัวขึ้น 1.2% ในเดือนพ.ย. การปรับตัวขึ้นของดัชนี CPI ในเดือนธ.ค. ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และ 1.3% เมื่อเทียบรายปี (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐฯเผยจำนวนผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยพุ่ง เหตุกังวลดอกเบี้ยติดตัว** สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐฯเปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 8% ในสัปดาห์ที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์พุ่งขึ้น 20% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2563 และทะยานขึ้น 93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

**EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว** สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (EIA)เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 1.9 ล้านบาร์เรล EIA ยังเปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ ลดลง 2 ล้านบาร์เรล ส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 4.4 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ สต็อกน้ำมันกลั่น ซึ่งรวมถึงฮีดตีต ออยล์และน้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 4.8 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 8.22 จุด นักลงทุนจับตาดูการเมืองสหรัฐฯ** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ (13 ม.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาดูสถานการณ์การเมืองในสหรัฐฯ โดยล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯมีมติถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แล้ว และกำลังส่งผู้ติดตามถอดถอนปธน. ทรัมป์ให้วุฒิสภาพิจารณาเป็นลำดับต่อไป ส่วนดัชนี S&P500 ปิดในแดนบวกเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ปลอดภัยและสามารถต้านทานวัฏจักร

ทางเศรษฐกิจได้ดี (defensive stocks) เช่นหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,060.47 จุด ลดลง 8.22 จุด หรือ -0.03% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,809.84 จุด เพิ่มขึ้น 8.65 จุด หรือ +0.23% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,128.95 จุด เพิ่มขึ้น 56.52 จุด หรือ +0.43% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า รับความหวังไบเดนออกมาตรการกระตุ้นศก.** ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (13 ม.ค.) ขานรับความหวังที่ว่า รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ภายใต้การนำของนายโจ ไบเดน จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพื่อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลเงินในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.30% และที่ 90.3600 เมื่อคืนนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 103.88 เยน จากระดับ 103.80 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.8879 ฟรังก์ จากระดับ 0.8868 ฟรังก์ แต่เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและที่ระดับ 1.2697 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2723 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.2154 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2201 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงและที่ระดับ 1.3630 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3663 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7743 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7769 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ 30 เซนต์ หลังสต็อกเบนซินพุ่ง-ดอลลาร์แข็งกดดันตลาด** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (13 ม.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเลขคาดการณ์ นอกจากนี้ นักลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 30 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 52.91 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 52 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 56.06 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก \$10.7 หลังเงินเฟ้อพุ่ง-การเมืองผันผวนหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย** สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (13 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่ติดตัวขึ้นในเดือนธ.ค. รวมทั้งแนวโน้มการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของสหรัฐ ซึ่งทำให้นักลงทุนเพิ่มการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่ง

มอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 10.7 ดอลลาร์ หรือ 0.58% ปิดที่ 1,854.9 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

**ยุโรป**

**เยอรมนีเตรียมขยายเวลามาตรการล็อกดาวน์ อาจใช้จนถึงเดือนเม.ย.** เจนส์ สปาห์น รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีเปิดเผยว่า เยอรมนีจะไม่สามารถผ่อนปรนมาตรการทั้งหมดที่มุ่งสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ในช่วงต้นเดือนก.พ. พร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการติดต่อเพื่อป้องกันไวรัสโควิดกลายพันธุ์ซึ่งหมายความว่าเยอรมนีจะขยายเวลาล็อกดาวน์ต่อไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดลงสิ้นเดือนนี้ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุท้องถิ่นว่า "สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วคือ เราจะไม่สามารถผ่อนปรนมาตรการทั้งหมดในวันที่ 1 ก.พ. ได้" พร้อมระบุว่า อาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือนเพื่อรอให้ผลจากโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แสดงผล (อินโฟเควสท์)

**อังกฤษเสียชีวิตจากโควิดสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 1,500 รายภายในวันเดียว** กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษเปิดเผยว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จำนวนมากถึง 1,564 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตพุ่งสู่ระดับ 84,767 ราย ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น 47,525 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ระดับ 3,211,576 ราย รายงานดังกล่าวมีขึ้น ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ ซึ่งทำให้มีการแพร่เชื้อรวดเร็วกว่าเดิมถึง 70% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย นลท.กังวลผลกระทบต่อล็อกดาวน์** ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ (13 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากข่าวการควมรวมกิจการของบริษัทในยุโรป แต่ตลาดปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 409.07 จุด เพิ่มขึ้น 0.46 จุด หรือ +0.11% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,662.67 จุด เพิ่มขึ้น 11.70 จุด หรือ +0.21% และดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,939.71 จุด เพิ่มขึ้น 14.65 จุด หรือ +0.11% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดลบ 8.59 จุด วิตกกังวลติดโควิดเพิ่ม-ล็อกดาวน์กระทบศก.** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ (13 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วยุโรป และการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในระยะใกล้ ดัชนี FTSE 100

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,745.52 จุด ลดลง 8.59 จุด หรือ -0.13% (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่น**

**ญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินสกัดโควิดเพิ่มอีก 7 จังหวัด** นายโยชิชิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 7 จังหวัด รวมถึงจังหวัดโอซากาและโอจิ เพื่อขยายมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ขณะนี้ญี่ปุ่นได้ประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัดแล้ว รวมถึงกรุงโตเกียวซึ่งประกาศไปก่อนหน้านี้ โดยมีผลให้ประชากรชาวญี่ปุ่นกว่าครึ่งประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 7 ก.พ. โดยประชาชนจะต้องอยู่แต่ภายในบ้าน ขณะที่ร้านอาหารต้องปิดให้บริการเร็วขึ้น (อินโฟเควสท์)

**BOJ เล็งหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้** **หัวหน้ารัฐประกาศภาวะฉุกเฉินกระทบการบริโภค** หนังสือพิมพ์นิกเกอิรายงานในวันนี้ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะพิจารณาปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสำหรับปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากการอุปโภคบริโภคจะได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ดี หนังสือพิมพ์นิกเกอิระบุว่า BOJ อาจจะปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2565 ในรายงานทบทวนแนวโน้มเศรษฐกิจรายไตรมาสซึ่ง BOJ มีกำหนดเผยแพร่ในสัปดาห์หน้า เมื่อเดือนต.ค.ที่ผ่านมา BOJ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นในปีงบประมาณ 2565 จะขยายตัว 3.6% หลังจากหดตัว 5.5% ในปี 2564 (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 292.25 จุด หุ้นชิปพุ่งหนุนตลาด** ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นในวันนี้แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 30 ปี และปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันแล้ว โดยได้แรงหนุนจากการที่หุ้นกลุ่มชิปพุ่งขึ้นอย่างมาก สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดที่ระดับ 28,456.59 จุด เพิ่มขึ้น 292.25 จุด หรือ +1.04% ซึ่งระดับดังกล่าวเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. 2533 (อินโฟเควสท์)

**จีน**

**"ซิโนแวก" ยันวัคซีนโควิดมีประสิทธิภาพ หลังผลซีก็อบสอบตก** นายหยิน เหว่ยตง ประธานบริษัทซิโนแวก ไบโอเทค ยืนยันว่า วัคซีน CoronaVac ของทางบริษัทมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด-19 หลังจากมีรายงานว่า วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของทางบริษัทมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสเพียง 50.4% ทั้งนี้ สื่อรายงานว่า ผลการทดลองทางคลินิกของวัคซีน CoronaVac ของซิโนแวกในบราซิล ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพียง 50.4% ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่มากนัก ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่

แล้วที่มีรายงานว่า วัคซีนดังกล่าวให้ประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ถึง 78% ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงถึงขั้นรุนแรง (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 9.69 จุด นลท.ขายทำกำไร** ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบเล็กน้อยในวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มเฮลท์แคร์ หลังจากดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 ปีเมื่อวานนี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,598.65 จุด ลดลง 9.69 จุด หรือ -0.27% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 41.15 จุด วิตกโควิดระบอบหนัก** ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไร ในขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งปัจจัยลบดังกล่าวได้บดบังความหวังที่ว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ภายใต้การนำของนายโจ ไบเดน จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนี้ที่ 28,235.60 จุด ลดลง 41.15 จุด หรือ -0.15% (อินโฟเควสท์)

**เอเชีย และอื่นๆ**

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ ท่ามกลางการซื้อขายผันผวน** ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดในแดนลบวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากพุ่งขึ้นกว่า 200 จุดในช่วงแรก ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 49,492.32 ลบ 24.79 จุด หรือ 0.05% (อินโฟเควสท์)

**ไทย**

**ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 157 ราย ในปท.90 - ตรวจเชิงรุก 42-ตปท.25** ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 157 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อในประเทศ 90 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 42 ราย ส่วนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 25 ราย แบ่งเป็นผู้ที่เข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 4 ราย และผู้เดินทางจากเมียนมา 21 ราย สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ ล่าสุดอยู่ที่ 10,991 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 5,785 ราย และการตรวจคัดกรองเชิงรุก 3,006 ราย ส่วนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,200 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 6,943 ราย เพิ่มขึ้น 211 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมที่ 67 ราย (อินโฟเควสท์)

**เคาะกรอบงบด้านคมนาคม-ระบบโลจิสติกส์กว่า 3.2 แสนลพ.**  
**ทางหลวงใช้งบมากที่สุด** นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รวม.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะที่ 3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สาธารณสุข เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี 2565 ของ 9 กระทรวง 33 หน่วยงาน ซึ่งเสนอคำขอกรอบวงเงิน 330,581 ล้านบาท โดยจากที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางรวมทั้งผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาถ่วงถ่วงเบื้องต้นเหลือ 327,174.2039 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 7.46 จุด แรงแชงขึ้นพลังงาน-ปิโตรฯ**  
**หนุนดัชนีสูงสุดรอบเกือบ 1 ปี** SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,547.31 จุด เพิ่มขึ้น 7.46 จุด (+0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 106,700.02 ล้านบาท โดยดัชนีปิดสูงสุดในรอบเกือบ 1 ปี นักวิเคราะห์ระบุรับแรงซื้อกลุ่มหลัก นำโดยพลังงาน โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี และแบงก์ จากคาดการณ์งบไตรมาส 4/63 มีทิศทางดีและยังมีแนวโน้มดีขึ้นในปีนี้ตามการฟื้นตัวราคาน้ำมัน ช่วบภัยเผชิญแรงขายทำกำไรบ้างหลังขึ้นไปทดสอบ 1,555 จุด แต่ยืนไม่อยู่ ซึ่งไม่ได้ทำให้ทิศทางตลาดแยลง ขณะที่นักลงทุนรอการทยอยประกาศงบกลุ่มแบงก์ และทิศทางลงทุนต่างชาติ รวมถึงสถานการณ์โควิดในประเทศ ฟุ้งขึ้นค่าตลาดฯแก่วงบวกลบในกรอบ 10 จุด ให้แนวต้าน 1,555-1,560 จุด และแนวรับ 1,540 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,547.31 จุด เพิ่มขึ้น 7.46 จุด (+0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 106,700.02 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

**สธ. ยันไทยนำเข้าวัคซีนโควิดจากจีนในเร็วตามแผน แม้ยังรอ**  
**ความชัดเจนเรื่องประสิทธิภาพ** นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกวัคซีนของประเทศไทยนั้นจะคำนึงถึงเรื่องคุณสมบัติว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ราคาเป็นอย่างไรเนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และจำนวนเพียงพอที่ต้องการหรือไม่ เพราะมีรายงานว่าบางรายมีคุณภาพดีแต่จะส่งมอบได้ต้องรอถึงปลายปี อีกทั้งวัคซีนที่นำมาใช้ต้องไม่เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้มีรายงานข่าวที่อาจทำให้เกิดความวิตกกังวลว่า ผลทดลองใช้วัคซีนระยะ 3 ของบริษัท ซิโนแว็ก ของสถาบันบัณฑิตต้นนปราชิลที่ออกมาว่ามีประสิทธิผล 50.4% เท่านั้น โดยวัคซีนดังกล่าวเป็นตัวเดียวกับที่เราสั่งซื้อไว้ 2 ล้านโดส และจะเริ่มทยอยนำเข้า 2 แสนโดสแรกในเดือน ก.พ.64 ซึ่งเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนนำเข้าวัคซีนจากบริษัท ซิโนแว็ก (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 75,428 ล้านบาท** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 75,428 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 15,263 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 1,955 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,400 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.71% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01% ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 2,402 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,402 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) โดยในวันนี้มีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 5 ปี (LB256A) วงเงิน 27,500 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 0.6453% สูงขึ้นกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 1 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.61 เท่าของวงเงินประมูล และรุ่นอายุ 30 ปี (LB496A) วงเงิน 6,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.0378% สูงขึ้นกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 2 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.92 เท่าของวงเงินประมูล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินบาท: ระหว่างวันแข็งค่าหลุด 30 ก่อนกลับมาปิดที่ 30.03/07 หลังดอลลาร์กลับมาแข็งค่า** นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 30.03/07 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 30.02/05 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทแข็งค่าหลุดระดับ 30 บาท/ดอลลาร์ไปเล็กน้อย โดยลงไปอยู่ที่ 29.97 บาท/ดอลลาร์ จากผลของดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่า ประกอบกับเป็นช่วงที่ตลาดเบาบาง แต่พอท้ายตลาดดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่า จึงทำให้เงินบาทช่วงเย็นกลับขึ้นไปอยู่ใกล้เคียงกับช่วงเช้าที่เปิดตลาด อย่างไรก็ตามตลาดยังคงจับตาวงเงินที่จะใช้สำหรับการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ที่จะลงนามโดยนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ รวมทั้งการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน นักบริหารเงิน คาดว่า ฟุ้งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 29.95 - 30.15 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนพ.ย. ญี่ปุ่น
- ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนธ.ค. จีน
- ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนธ.ค. จีน
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
- ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนธ.ค. สหรัฐ

## ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

					As of 14-Jan-21						
Friday 8					Thai Stock Market	13-Jan-21	Chg	%Chg.			
<b>JN</b>	Household Spending YoY	Nov	1.10%	-1.00%	1.90%	SET	1,547.31	+7.46	+0.48%		
	Leading Index CI	Nov P	96.60	96.60	94.30	SET50	980.75	+5.24	+0.54%		
	Coincident Index	Nov P	89.10	89.40	89.40	SET100	2,189.87	+11.40	+0.52%		
<b>TH</b>	Foreign Reserves	1-Jan	\$257.8b	--	\$255.6b	MAI	349.35	+2.24	+0.65%		
<b>EC</b>	Unemployment Rate	Nov	8.30%	8.50%	8.40%	Institution Net Position	725.09				
<b>US</b>	Change in Nonfarm Payrolls	Dec	-140k	50k	245k	Proprietary Net Position	218.70				
	Change in Private Payrolls	Dec	-95k	25k	344k	Foreign Net Position	124.47				
	Change in Manufact. Payrolls	Dec	38k	15k	27k	Individual Net Position	-1,068.24				
	Unemployment Rate	Dec	6.70%	6.80%	6.70%	Total Trading Value	106,700.03				
	Average Hourly Earnings MoM	Dec	0.80%	0.20%	0.30%						
	Average Hourly Earnings YoY	Dec	5.10%	4.50%	4.40%						
	Average Weekly Hours All Employees	Dec	34.70	34.80	34.80						
	Labor Force Participation Rate	Dec	61.50%	61.50%	61.50%						
	Underemployment Rate	Dec	11.70%	--	12.00%						
Monday 11					Major Indices	13-Jan-21	Chg	%Chg.			
<b>US</b>	Consumer Credit	Nov	\$15.274b	\$9.000b	\$7.228b	Dow Jones	31,060.47	-8.22	-0.03%		
	PPI YoY	Dec	-0.40%	-0.70%	-1.50%	S&P 500	3,809.84	+8.65	+0.23%		
	CPI YoY	Dec	0.20%	0.00%	-0.50%	Nasdaq	13,128.95	+56.52	+0.43%		
<b>EC</b>	Sentix Investor Confidence	Jan	1.30	1.90	-2.70	STOXX Europe 50	3,606.00	+6.00	+0.17%		
Tuesday 12					FTSE 100	6,745.52	-8.59	-0.13%			
<b>JN</b>	BoP Current Account Balance	Nov	¥1878.4b	¥1552.0b	¥2144.7b	DAX	13,939.71	+14.65	+0.11%		
	BoP Current Account Adjusted	Nov	¥2339.3b	¥1997.8b	¥1983.3b	Nikkei 225	28,456.59	+292.25	+1.04%		
	Trade Balance BoP Basis	Nov	¥616.1b	¥474.6b	¥971.1b	Shanghai Composite	3,598.65	-9.69	-0.27%		
						Hang Seng	28,235.60	-41.15	-0.15%		
Wednesday 13					KOSPI	3,148.29	+22.34	+0.71%			
<b>JN</b>	Money Stock M2 YoY	Dec	9.20%	9.20%	9.10%	BES Sensex	49,492.32	-24.79	-0.05%		
	Money Stock M3 YoY	Dec	7.60%	7.60%	7.60%	Jakarta Composite	6,435.21	+39.54	+0.62%		
	Bankruptcies YoY	Dec	-20.73%	--	-21.73%	Philippines Composite	7,242.85	-15.26	-0.21%		
	Machine Tool Orders YoY	Dec P	8.70%	--	8.60%	Ho Chi Minh	1,186.05	-6.23	-0.52%		
<b>EC</b>	Industrial Production SA MoM	Nov	2.50%	0.20%	2.10%						
	Industrial Production WDA YoY	Nov	-0.60%	-3.20%	-3.80%						
<b>US</b>	CPI MoM	Dec	0.40%	0.40%	0.20%						
	CPI YoY	Dec	1.40%	1.30%	1.20%						
	Real Avg Hourly Earning YoY	Dec	3.70%	--	3.20%						
	Real Avg Weekly Earnings YoY	Dec	4.90%	--	4.70%						
<b>CH</b>	Money Supply M2 YoY	Dec	10.10%	10.70%	10.70%						
	New Yuan Loans CNY	Dec	1260.0b	1250.0b	1430.0b						
Thursday 14					Crude Commodities	13-Jan-21	Chg	%Chg.			
<b>JN</b>	Core Machine Orders MoM	Nov	1.50%	-6.50%	17.10%	WTI (\$/bl)	52.84	-0.42	-0.79%		
	Core Machine Orders YoY	Nov	-11.30%	-15.30%	2.80%	Dubai (\$/bl)	54.96	-0.41	-0.74%		
	PPI YoY	Dec	-2.00%	-2.20%	-2.20%	Brent (\$/bl)	55.92	-0.83	-1.46%		
	PPI MoM	Dec	0.50%	0.20%	0.00%	NYMEX (\$/bl)	52.91	-0.30	-0.56%		
<b>US</b>	Initial Jobless Claims	1-Jan	--	785k	787k	COMEX Gold	1,853.60	+10.70	+0.58%		
	Continuing Claims	1-Jan	--	5000k	5072k	Batic Dry Index	1,856.00	+7.00	+0.38%		
<b>CH</b>	Exports YoY	Dec	--	15.00%	21.10%						
	Imports YoY	Dec	--	5.10%	4.50%						
	Trade Balance	Dec	--	\$72.00b	\$75.43b						
	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	1-Jan	--	--	2.95%						
Friday 15					Exchange Rate	13-Jan-21	12-Jan-21	%Chg.			
<b>TH</b>	Foreign Reserves	1-Jan	--	--	\$257.8b	USD/THB	30.02	30.04	-0.07%		
<b>EC</b>	Trade Balance SA	Nov	--	22.0b	25.9b	EUR/USD	1.2154	1.2202	-0.39%		
	Trade Balance NSA	Nov	--	--	30.0b	USD/JNY	103.88	103.78	+0.09%		
<b>US</b>	PPI Final Demand MoM	Dec	--	0.30%	0.10%	GBP/USD	1.3639	1.3661	-0.16%		
	PPI Ex Food and Energy MoM	Dec	--	0.10%	0.10%	USD/CHY	6.4671	6.4630	+0.06%		
	PPI Final Demand YoY	Dec	--	0.70%	0.80%	USD/KRW	1,097.14	1,092.51	+0.42%		
	PPI Ex Food and Energy YoY	Dec	--	1.30%	1.40%	Dollar Index	90.332	90.041	+0.32%		
	Capacity Utilization	Dec	--	73.50%	73.30%						
	Industrial Production MoM	Dec	--	0.40%	0.40%						
	U. of Mich. Sentiment	Jan P	--	80.00	80.70						
	U. of Mich. Current Conditions	Jan P	--	--	90.00						
	U. of Mich. Expectations	Jan P	--	--	74.60						
	U. of Mich. 1 Yr Inflation	Jan P	--	2.50%	2.50%						
	U. of Mich. 5-10 Yr Inflation	Jan P	--	--	2.50%						
					Thai Bond Market	13-Jan-21	12-Jan-21	%Chg.			
					Total Return Index	330.14	330.08	+0.02%			
					Outright/ Cash Trading	75,428.33	118,397.66	-36.29%			
					Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
					13-Jan-21	0.287	0.297	0.328	0.391	0.429	0.508
					Change (bps)	-0.06	-0.03	-0.08	-0.06	-0.14	+0.03
						5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
						0.705	0.970	1.327	1.572	1.848	2.105
						+0.41	-2.01	-1.32	+0.07	-0.42	+4.05
					US Bond Market	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
					Bond Yield						
					13-Jan-21	0.09	0.14	0.22	0.48	1.10	1.82
					Change (bps)	+0.00	+0.00	-1.00	-2.00	-5.00	-6.00